

\*

Số 59 -KH/HU

## KẾ HOẠCH

**thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện thí điểm mô hình “Dân tin - Đảng cử” tại huyện Bình Sơn**

-----

Thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện thí điểm mô hình “Dân tin - Đảng cử” tại các huyện Ba Tơ, Tư Nghĩa và Bình Sơn (*gọi tắt là Đề án số 07*); Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

#### 1. Mục đích

- Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét về năng lực, sức chiến đấu và phương thức lãnh đạo của Đảng. Sắp xếp tổ chức ở cấp thôn, tổ dân phố bảo đảm đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả. Xây dựng được đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố là người có uy tín cao trong Nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kỹ năng công tác tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hướng đến thực hiện phương châm "*Dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra - dân giám sát - dân thụ hưởng*".

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, với mục tiêu "*đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở nhằm xây dựng tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, có tính ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng hợp lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cao, đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, ...*". Đồng thời, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, phát huy tối đa quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt phong cách "*trọng Dân, Dân tin, Đảng cử*", góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; chú trọng đúng mức đến những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong tình hình hiện nay.

#### 2. Yêu cầu

- Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời mở rộng tối đa và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ trực tiếp của Nhân dân trong thiết chế tự quản ở thôn, tổ dân phố. Tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc tổ chức cho cử tri bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và đại hội chi bộ thôn, tổ dân phố.

- Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân. Vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ trương, đường lối, các quy định, Điều lệ của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước để lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian đến; củng cố niềm tin trong Nhân dân, thật sự là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân.

## **II. NỘI DUNG**

### **1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện**

Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm trong Đề án số 07 và Kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên trong chi, đảng bộ trực thuộc ở cấp mình, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị.

### **2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu**

*2.1. Thống nhất nhiệm kỳ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là 2,5 năm gắn liền với nhiệm kỳ đại hội chi bộ 2022 - 2025. Tổ chức bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố vào 01 ngày Chủ nhật trên địa bàn toàn huyện và thực hiện trước, xem đây là ngày hội toàn dân bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở cơ sở; sau đó tổ chức đại hội chi bộ theo quy định của Đảng; đến cuối nhiệm kỳ 2022 - 2025, ở huyện Bình Sơn:*

- Thực hiện bí thư (hoặc phó bí thư, cấp ủy viên) chi bộ là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Khuyến khích ở những nơi đủ điều kiện thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

- Có 100% trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố là đảng viên; 100% chi bộ thôn, tổ dân phố có cấp ủy.

- Có 100% những người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố được bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảng, công tác dân vận và công tác quản lý nhà nước; trong đó, tất cả các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phù hợp với chức danh bí thư chi bộ và thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố.

Cơ quan chỉ đạo: Ban Thường vụ Huyện ủy.

Cơ quan tham mưu: Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan.

Cơ quan thực hiện: Cấp ủy xã, thị trấn.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành đến cuối nhiệm kỳ 2022 – 2025.

*2.2. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự đồng thuận việc thực hiện mô hình “Dân tin - Đảng cử”*

- Cấp ủy các cấp chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân hiểu, nhận thức rõ, đầy đủ về ý nghĩa và sự cần thiết của mô hình “Dân tin - Đảng cử”, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành

động, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thành công Đề án và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Công tác tuyên truyền phải tạo được động lực, không khí vui tươi, phấn khởi; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Nội dung tuyên truyền phải đa dạng, phong phú bằng nhiều hình thức phù hợp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết, hiểu và thực hiện; từ chủ trương, chính sách, quan điểm, đường lối đến cách làm hay, mô hình mới sáng tạo, đạt hiệu quả, điển hình là những tấm gương thực tiễn về những bí thư chi bộ giỏi, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tận tụy với công việc chung, hết lòng phục vụ Nhân dân.

Cơ quan chỉ đạo: Ban Thường vụ Huyện ủy.

Cơ quan tham mưu: Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Cơ quan thực hiện: Cấp ủy xã, thị trấn.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

### *2.3. Xây dựng tiêu chuẩn bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên chi bộ thôn, tổ dân phố; trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố*

Xây dựng tiêu chuẩn bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên chi bộ thôn, tổ dân phố; trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là cơ sở quan trọng để lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo, đồng thời là giải pháp cơ bản để đáp ứng được yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đòi hỏi xây dựng đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có đầy đủ phẩm chất chính trị, năng động, sáng tạo, có kỹ năng hoạt động thực tiễn, có trình độ chuyên môn để nắm bắt đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiêu chuẩn cụ thể được quy định như sau:

- *Đối với bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên chi bộ thôn, tổ dân phố*: Là người cùng tập thể cấp ủy và chi bộ thôn, tổ dân phố thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của chi bộ thôn, tổ dân phố; đồng thời, lãnh đạo toàn diện thôn, tổ dân phố thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa bàn thôn, tổ dân phố.

+ *Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống*: Kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; chống chủ nghĩa cơ hội, bè phái, cá nhân, các biểu hiện tiêu cực khác trong Đảng trên địa bàn thôn, tổ dân phố; kiên định đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Gương mẫu thực hiện và tuân thủ các quy định của Đảng, của Nhà nước, của địa phương. Trung thực, thẳng thắn, tôn trọng, luôn luôn lắng nghe ý kiến của Nhân dân.

+ *Về năng lực thực tiễn*: Nắm được các quan điểm, đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện và của đảng ủy cấp trên trực tiếp. Có kiến thức cơ bản về công tác đảng và các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Bao quát được các mặt hoạt động của địa phương. Có kỹ năng vận động, thuyết phục Nhân dân, kỹ năng xử lý tình huống.

+ *Về tuổi đời, sức khỏe*: Không quá 65 tuổi; có đủ sức khỏe làm việc trong nhiệm kỳ và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

+ *Trình độ học vấn*: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên đối với xã miền núi; tốt nghiệp trung học phổ thông đối với xã đồng bằng.

+ *Trình độ lý luận chính trị*: Sơ cấp trở lên.

- *Đối với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố*: Ngoài những tiêu chuẩn được quy định tại Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, thì trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên đối với xã miền núi, tốt nghiệp trung học phổ thông đối với xã đồng bằng. Tuổi đời không quá 65 tuổi, có kỹ năng vận động, tuyên truyền và thuyết phục quần chúng nhân dân.

- Trường hợp ở những nơi thật sự khó khăn về nguồn nhân sự, chưa bảo đảm sơ cấp về lý luận chính trị hoặc về trình độ học vấn, cấp ủy cơ sở báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định; sau đại hội phải có kế hoạch cử đi đào tạo hoặc tìm nguồn nhân sự thay thế để đến cuối nhiệm kỳ phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Cơ quan chỉ đạo: Ban Thường vụ Huyện ủy.

Cơ quan tham mưu: Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan.

Cơ quan thực hiện: Cấp ủy xã, thị trấn.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

#### 2.4. Về quy trình công tác nhân sự, quy trình tổ chức thực hiện việc bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

- Trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên, xây dựng hướng dẫn về công tác bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và đại hội chi bộ thôn, tổ dân phố cụ thể, chi tiết từ khâu chuẩn bị nhân sự, quy trình lựa chọn đến khâu thẩm định, phê duyệt giới thiệu nhân sự; hệ thống biểu mẫu bầu cử trưởng thôn, tổ dân phố và đại hội chi bộ bầu cấp ủy, bí thư, phó bí chi bộ. Trong đó, thống nhất nhiệm kỳ bầu trưởng thôn, tổ dân phố với nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025.

- Cấp ủy, chi bộ lãnh đạo thực hiện quy trình rà soát nhân sự và lựa chọn, giới thiệu đảng viên của chi bộ có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín đảm nhiệm vị trí trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; phải biết lắng nghe Nhân dân để chọn được người mà Nhân dân tin nhiệm, hạn chế tính chủ quan, áp đặt; lựa chọn thống nhất nhân sự giới thiệu để Nhân dân bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trước, sau đó tiến hành đại hội chi bộ và giới thiệu đồng chí vừa trúng cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố để bầu bí thư chi bộ (hoặc phó bí thư, cấp ủy chi bộ). Quá trình giới thiệu, lựa chọn và bầu các chức danh phải đúng quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm thật sự “*ý Đảng - lòng Dân*” là một.

Trình tự lựa chọn bí thư (hoặc phó bí thư, cấp ủy chi bộ) đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được thực hiện qua các bước: Bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ

dân phố trước, bầu bí thư (hoặc phó bí thư, cấp ủy chi bộ) sau; người được bầu làm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sẽ được giới thiệu bầu bí thư (hoặc phó bí thư, cấp ủy chi bộ) tại đại hội chi bộ. Các bước giới thiệu nhân sự thực hiện đúng quy định.

Cơ quan chỉ đạo: Ban Thường vụ Huyện ủy.

Cơ quan tham mưu: UBND huyện, Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện.

Cơ quan thực hiện: Cấp ủy xã, thị trấn.

Thời gian thực hiện: Trước kỳ bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và trước kỳ đại hội chi bộ.

*2.5. Xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố*

- Tập huấn trước khi tổ chức ngày Hội toàn dân bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố:

+ Xây dựng kế hoạch tập huấn cho đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đương nhiệm nắm chắc về quy định, hiểu rõ về quy trình để tổ chức thực hiện.

+ Nội dung tập huấn gồm: Công tác tuyên truyền nhằm giúp Nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày Hội toàn dân đi bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; công tác chuẩn bị và tổ chức việc bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; quy trình tổ chức bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

- Tập huấn sau bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và đại hội chi bộ thôn, tổ dân phố:

+ Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, về lý luận chính trị; nghiệp vụ công tác đảng, xây dựng chính quyền, về kỹ năng lãnh đạo, điều hành, tổ chức hoạt động cho đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố sau khi hoàn thành đại hội chi bộ thôn, tổ dân phố.

+ Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn dài hạn trên cơ sở điều tra, khảo sát, phân loại các đối tượng dự nguồn (*nhất là nguồn từ những người hoàn thành nghĩa vụ trong các lực lượng vũ trang; học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học*) để đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn; phân tích kỹ về nhu cầu cho các nhiệm kỳ tiếp theo, dự báo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của thôn, tổ dân phố đề nghị cấp xã, cấp huyện lập kế hoạch dài hạn đào tạo để chuẩn bị cho việc bổ sung, thay thế khi cần thiết.

+ Đối tượng tập huấn cần phân loại những đồng chí mới tham gia - chưa được tập huấn, còn ít kinh nghiệm với những đồng chí tái cử - đã được bồi dưỡng để bố trí chương trình, nội dung, thời gian cho phù hợp.

+ Nội dung, chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với đối tượng, sát với tình hình thực tế của từng lĩnh vực, địa phương, trong đó chủ động việc bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho bí thư chi bộ (hoặc phó bí thư, chi ủy viên) kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố bằng nhiều hình thức thiết thực, cụ thể. Nếu cần thiết bố trí cho học viên các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đi tham quan thực tế, học tập các mô hình trong huyện hoặc ngoài huyện.

Cơ quan chỉ đạo: Ban Thường vụ Huyện ủy.

Cơ quan tham mưu: UBND huyện, Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện, Trung tâm Chính trị huyện.

Cơ quan thực hiện: Cấp ủy xã, thị trấn.

*2.6. Thực hiện chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố*

- Quan tâm đến việc phát động thi đua và khen thưởng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, có sáng kiến cải tiến lề lối làm việc hiệu quả được áp dụng tại địa phương và được cấp ủy, cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm thì được xét khen thưởng với các hình thức phù hợp tương ứng với mức độ, thành tích đạt được của cá nhân. Việc khen thưởng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Cơ quan chỉ đạo: UBND huyện.

Cơ quan tham mưu: Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

Cơ quan thực hiện: Cấp ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các xã, thị trấn.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

*2.7. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với cấp dưới trong quá trình tổ chức thực hiện*

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là cấp ủy cấp huyện trực tiếp phải nắm chắc tình hình ở từng chi bộ thôn, tổ dân phố; thực hiện tốt việc phân công Huyện ủy viên trực tiếp phụ trách cơ sở, trong đó cần phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy sinh hoạt tại những chi bộ thôn, tổ dân phố còn khó khăn về cán bộ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vấn đề xảy ra ở thôn, tổ dân phố.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng; vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với cấp ủy chi bộ và thôn, tổ dân phố, đội ngũ những người hoạt động chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; việc chấp hành các quy định của địa phương nơi cư trú, quan hệ với Nhân dân, nhất là những nơi thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

- Hằng năm, đánh giá, sơ kết, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp hiệu quả thực hiện mô hình bí thư (hoặc phó bí thư, cấp ủy) chi bộ là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Cơ quan chỉ đạo: Ban Thường vụ Huyện ủy.

Cơ quan tham mưu: Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

Cơ quan thực hiện: Cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các xã, thị trấn.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Theo chức năng, nhiệm vụ, UBND huyện, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy phổ biến, quán triệt Kế hoạch này đến từng chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên trong đảng bộ; đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo thực hiện phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa phương. Báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định.

3. Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch và định kỳ báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Huyện ủy.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy (*qua Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện*) để xem xét điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

#### Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
- Phòng Địa phương, BTC Tỉnh ủy,
- Ban Thường vụ Huyện ủy,
- UBND huyện,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy,
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức CT-XH huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy,
- Các đ/c HUV,
- Lưu VPH.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**

**Đỗ Thiết Khiêm**